



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๑-๑๕๔๙

ที่ นย ๐๐๐๘/ว ๓๗๓๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปลัดอาวุโส

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งรายชื่อและหัวข้อที่ต้องการพัฒนาฯ ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามกำหนดการและรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาตามกำหนด

(นายสุพร รัตนจำรูญ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๖

โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อที่ต้องการพัฒนา
๑	นายบุญกัน เขตแวงควง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	นายนิธิ จิตนิยม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๓	นายวิริยะ สุวรรณโชติ	ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๔	นางสาวธนวรรณ ณ ถลาง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๕	นายชัยวัฒน์ รักอิสสระ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๖	นายฉัตรชัย วงศ์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๗	นางสาวสุภาพร ศรีม่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๘	นางวัลย์ลดา แยมอรุณพัฒนา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๙	นายสุริยา จันนา	นักวิชาการสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐	นางสาววาสนา เปี้ยคำ	นักวิชาการสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑	นายสมเกียรติ อยู่ปาน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒	นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ประธาตุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓	นางสุภาพร พิมพิสนท์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔	นายวัชร วิชาชนินทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๕	นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

การพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๖

โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

<u>ระยะเวลา</u>	<u>การดำเนินการ</u>
๔ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๖	- สมัครอบรม และเริ่มอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบทุกขั้นตอน
๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๖	- พิมพ์ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพร้อมนำส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
๑ - ๑๐ มีนาคม ๖๖	- จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

แบบฟอร์ม II (W) การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

แผนพัฒนาบุคลากร (MDP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

13

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

15

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2565

จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

7 คิดเป็น

53.85%

จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

8 คิดเป็น

53.33%

วันที่ส่งรายงาน

23 ธ.ค. 65

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	รอบการประเมิน
1	นายบุญกัน เขตดวงคง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสุนทร รัตนจำรูญ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
2	นายนิธิ จิตนิยม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสุนทร รัตนจำรูญ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
3	นายวิริยะ สุวรรณโชติ	ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์	ข้าราชการ	นายสุนทร รัตนจำรูญ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
4	นางสาวธนวรรณ ณ กลาง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสุนทร รัตนจำรูญ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
5	นายชัยวัฒน์ รัถอิสสระ	สัตวแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายบุญกัน เขตดวงคง	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
6	นายฉัตรชัย วงศ์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์	ข้าราชการ	นายวิริยะ สุวรรณโชติ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
7	นางสาวสุภาพร ศรีม่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นางสาวธนวรรณ ณ กลาง	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
8	นางวัลย์ลดา แยมอรุณพัฒนา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นางสาวธนวรรณ ณ กลาง	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
9	นายสุรียา จันนา	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายบุญกัน เขตดวงคง	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
10	นางสาววาสนา เปี้ยคำ	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายบุญกัน เขตดวงคง	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
11	นายสมเกียรติ อยู๋ปาน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายบุญกัน เขตดวงคง	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
12	นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ประธาตุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา	พนักงานราชการ	นายวัฒนา แสงปัญญา	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
13	นางสุภาพร พิมพ์สนธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา	พนักงานราชการ	นายวัฒนา แสงปัญญา	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
14	นายวัชร เวชชุนินทร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี	พนักงานราชการ	นางจิราνούช จันทร์ปิยวงศ์	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1
15	นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายนิธิ จิตนิยม	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	e-Learning	ม.ค.-มี.ค.66	1

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ข้าราชการจำนวน ๗ คน และพนักงานราชการจำนวน ๘ คน ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่ม/ฝ่าย
๑	นายบุญกัน เขตแวงควง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๒	นายนิธิศ จิตนิยม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๓	นายวิริยะ สุวรรณโชติ	ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์
๔	นางสาวนวรรณ ณ ถลาง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๕	นายชัยวัฒน์ รัถกิสสระ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๖	นายฉัตรชัย วงศ์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์
๗	นางสาวสุภาพร ศรีม่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๘	นางวัลย์ลดา แยมอรุณพัฒนา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๙	นายสุรียา จันนา	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๑๐	นางสาววาสนา เปี้ยคำ	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๑๑	นายสมเกียรติ อยู่ปาน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๑๒	นายพงศ์ศักดิ์ จันท์ประธาตุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา
๑๓	นางสุภาพร พิมพิสนท์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา
๑๔	นายวัชร วิชาชนินทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี
๑๕	นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์